



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองการบริหารงานบุคคล งานทุนและการศึกษา โทร. ๑๑๗๔

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๐๗(๔)/ว๐๗๒๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน คณบดี/ ผู้อำนวยการวิทยาลัย สำนัก กอง/หัวหน้าหน่วยงาน

ด้วย หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมผู้ประกอบการ” ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น กองการบริหารงานบุคคล จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “หัวข้อ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมผ่านระบบ Video Conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีรายละเอียดเผยแพร่โครงการฯ ดังนี้

๑. บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ กองการบริหารงานบุคคล <https://hrdreg.nu.ac.th>
๒. บุคลากรที่ลงทะเบียนจะได้รับลิงค์ที่ใช้ในการเข้าร่วมรับฟังบรรยาย Video Conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ผ่านอีเมลมหาวิทยาลัย
๓. บุคลากรที่ลงทะเบียนแต่เข้าร่วมผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetings ไม่ได้ สามารถเข้าร่วมรับฟังบรรยายผ่านช่องทางเพิ่มเติม Youtube กองการบริหารงานบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไปด้วย  
จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายอารมย์ จินน้อย)

ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล